

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของปี 2550

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โค้ชขอชี้แจงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของปี 2550 (ก.ค.-ก.ย 2550) สำหรับงบการเงินรวม (ฉบับสอบทาน) สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย 2550 โดยสรุปดังนี้

ยอดขายในไตรมาสที่สามของปีนี้ลดลงประมาณร้อยละ 32 จากจำนวน 11,540 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลงเหลือ 7,853 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของยอดขายของทีวีแอลซีดีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่ม VDBG ค่อนข้างมากประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยบริษัทฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจดังกล่าว จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันและเพิ่มอัตรากำไรโดยรวมให้สูงขึ้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม DES (เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์การแพทย์) จึงยังคงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนการขายที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับยอดขายรวมในไตรมาสนี้ โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 53 ของยอดขายรวมในไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับร้อยละ 32 ของยอดขายรวมในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่สามของปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจจากร้อยละ 17.2 ในไตรมาสที่สามของปีก่อนเป็นร้อยละ 24.1 ซึ่งเป็นผลทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 9 แม้ว่าอัตรากำไรใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.2 ในไตรมาสที่สามของปีก่อนเป็นร้อยละ 15 ในไตรมาสนี้ก็ตาม ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนสัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นหลัก และเมื่อประกอบกับในไตรมาสนี้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนคิดเป็นเงิน 58 ล้านบาทเมื่อเทียบกับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 73 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 31.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มจากจำนวน 610 ล้านบาทในไตรมาสที่สามของปีก่อน เป็น 802 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ / นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม)

กรรมการ / กรรมการ